

*Ia Hiao, ngày 04 tháng 4 năm 2023*

\*  
Số 20 -NQ/ĐU

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ**  
**về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã Ia Hiao**  
**được công nhận xã nông thôn mới năm 2023**

-----

**I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN**

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “*về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Phú Thiện được công nhận huyện nông thôn mới, giai đoạn 2020 – 2025*”; Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã “*về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã Ia Hiao được công nhận xã nông thôn mới, giai đoạn 2020 – 2025*”; Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 34 khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 “*về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023*”.

Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, sáng tạo, với bước đi phù hợp và đạt lộ trình đề ra, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, xác định rõ hơn trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành. Nhân dân đã ý thức được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, phát huy được sáng kiến và sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay rõ rệt; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp; cảnh quan, môi trường được cải thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; an ninh chính trị được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố tăng cường.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vẫn còn chậm. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thiếu quyết liệt và hiệu quả chưa cao, chưa khơi dậy tối đa tiềm năng và phong trào trong nhân dân, vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân, việc phát huy nội lực cũng như vai trò chủ thể của nhân dân còn hạn chế; công tác lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, công tác phối hợp triển khai của một số ban, ngành trong xã chưa thật chủ động, sáng tạo và hiệu quả; công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các vướng mắc còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong xây dựng Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập của người dân đạt thấp, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo. Bên cạnh đó, chất lượng Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 chưa được công nhận do còn 3 tiêu chí chưa đạt, nhất là việc xây dựng cảnh quan, môi trường trong khu dân cư chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tạo sự khác biệt của Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Làng Ling

đã được công nhận đạt Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng chưa tích cực trong phấn đấu xây dựng các tiêu chí nâng cao.

Về xây dựng xã nông thôn mới: Một số tiêu chí đã đạt nhưng chưa thật sự bền vững; một số tiêu chí mức độ đạt còn rất thấp; một số tiêu chí nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn nhất là tiêu chí về môi trường, giảm nghèo và thu nhập; việc huy động và lồng ghép các nguồn lực thực hiện còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trong khi nguồn kinh phí của xã còn hạn hẹp.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, cụ thể là nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng nông thôn mới chưa đầy đủ, toàn diện; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền địa phương và người đứng đầu một số ban, ngành chưa được phát huy, quan tâm đúng mức, thiếu năng động, sáng tạo, chưa dám nghĩ, dám làm, chưa khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ trực tiếp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; công tác tham mưu, đề xuất, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc chưa kịp thời; công tác phối hợp của một số ban, ngành chưa thật chủ động, tích cực và hiệu quả.

Để cụ thể hóa và đạt mục tiêu Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã Ia Hiao được công nhận xã nông thôn mới, giai đoạn 2020 – 2025” đề ra, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả Phong trào thi đua “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới*”; phát huy những kết quả, bài học kinh nghiệm trong giai đoạn vừa qua, khắc phục ngay những khó khăn, hạn chế, yếu kém, quyết tâm thực hiện toàn diện các nội dung, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

## **II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU**

### **1. Quan điểm chỉ đạo**

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân; gắn kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và ở mỗi ngành, mỗi thôn; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị và các thôn; tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “*người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới*”, “*nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ*”, “*dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ*”, “*việc dễ, việc không cần nguồn lực hoàn thành trước, những tiêu chí khó phải có lộ trình để triển khai sớm khi có điều kiện*” và đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “*Ia Hiao chung sức xây dựng nông thôn mới*”; không nóng vội, chạy theo thành tích, không huy động quá sức dân; không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ cấp trên; tránh làm hình thức, đối phó; tăng cường việc học tập, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

### **2. Mục tiêu**

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI và là năm công nhận xã nông thôn mới; đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nỗ lực phấn đấu, hành động quyết liệt, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa tăng trưởng kinh tế đạt mức khá và ổn định. Phát huy tốt thế mạnh sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác quản lý ngân sách Nhà nước theo quy định. Triển khai có chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là tập trung làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, trọng tâm là đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng người nghèo neo đơn, tàn tật. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng Đảng bộ xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức tổ chức và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; có giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở thôn. Phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, nâng cao tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức.

### 2.1. Đối với xã nông thôn mới:

Quyết tâm năm 2023 duy trì bền vững và nâng cao chất lượng 08 tiêu chí đã đạt được (Tiêu chí số 03: Thủy lợi; Tiêu chí số 04: Điện nông thôn; Tiêu chí 07: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 09: Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Tiêu chí số 14: Giáo dục; Tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị (đảng bộ xã mới được bố trí điều động 01 đồng chí tăng cường từ huyện về UBND xã giữ chức Bí thư đảng ủy hiện chưa qua lớp bồi dưỡng chức danh, tuy nhiên UBND xã đã đăng ký lớp bồi dưỡng chức danh với phòng Nội vụ huyện); Tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh), **phấn đấu năm 2023 hoàn thành chất lượng các tiêu chí còn lại để cuối năm về đích Nông thôn mới** (Tiêu chí số 01: Quy hoạch; Tiêu chí số 02: Giao thông; Tiêu chí số 05: Cơ sở vật chất trường học; Tiêu chí số 06: Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 08: Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 10: Thu nhập bình quân đầu người; Tiêu chí số 11: Tỷ lệ hộ nghèo; Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 15: Y tế; Tiêu chí số 16: Văn hóa; Tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm;).

### 2.2. Đối với Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số:

- **Làng Mi Hoan** Quyết tâm năm 2023 duy trì bền vững và nâng cao chất lượng 16/19 tiêu chí đã đạt được gồm Tiêu chí số 01: Quy hoạch; Tiêu chí số 02: Giao thông; Tiêu chí số 03: Thủy lợi; Tiêu chí số 04: Điện nông thôn; Tiêu chí số 05: Cơ sở vật chất trường học, Tiêu chí 07: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 08: Thông tin và truyền thông ; Tiêu chí số 09: Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10: Thu nhập bình quân đầu người ; Tiêu chí số 11: Tỷ lệ hộ nghèo; Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 14: Giáo dục; Tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh. **Phấn đấu năm 2023 hoàn thành đạt chuẩn 03 tiêu chí**

**gồm:** Tiêu chí số 15 về Y tế, Tiêu chí số 16: Văn hóa; Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm để cuối năm về đích Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- **Làng Chư Kông Quyết tâm năm 2023 duy trì bền vững và nâng cao chất lượng 14/19 tiêu chí đã đạt được** gồm Tiêu chí số 01: Quy hoạch; Tiêu chí số 02: Giao thông; Tiêu chí số 03: Thủy lợi; Tiêu chí số 04: Điện nông thôn; Tiêu chí số 05: Cơ sở vật chất trường học, Tiêu chí 07: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 08: Thông tin và truyền thông ; Tiêu chí số 09: Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 14: Giáo dục; Tiêu chí số 16: Văn hóa; Tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh. **Phấn đấu năm 2023 hoàn thành đạt chuẩn 05 tiêu chí gồm:** Tiêu chí số 10 về Thu nhập; Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo đa chiều; Tiêu chí số 12 về Lao động; Tiêu chí số 15 về Y tế; Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

### 3. Nhiệm vụ chủ yếu

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã theo hướng bền vững, để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các chi bộ, HĐND – UBND; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong thời gian tới, cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

**3.1. Xây dựng xã nông thôn mới, Làng nông thôn mới** trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Do vậy cần phải tăng cường nhận thức và xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng; sự gương mẫu, tiên phong, nòng cốt của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, từng cấp ủy viên và các thôn, Làng phải thường xuyên sâu sát, tìm tòi, phát hiện những cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, đúc kết kinh nghiệm về cách làm, về giải pháp khắc phục.

Tập trung ưu tiên các nguồn lực để về đích nông thôn mới vào năm 2023. UBND xã, Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia của xã xây dựng lộ trình, thời gian, điều kiện, nguồn lực cho các thôn và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để theo dõi, chỉ đạo. Trước mắt, nên tập trung lựa chọn tiêu chí có thể mạnh, có tính đột phá hoặc tiêu chí ít đầu tư kinh phí ở địa phương mình để ưu tiên thực hiện trước. Chỉ đạo, vận động các thôn và từng hộ gia đình chủ động thực hiện ngay những công việc theo tiêu chí nông thôn mới như: chỉnh trang tường rào cổng ngõ, nhà ở, xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, cải tạo vườn tạp, đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất; đặc biệt chú ý làm tốt vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, thu gom rác thải. Thực hiện tốt các nội dung này chính là phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

**3.2. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội** từ xã đến các thôn phải xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên,

liên tục, lâu dài, bền vững, theo kế hoạch, lộ trình cụ thể không vì phong trào và hình thức mà làm bằng mọi cách để cho đạt, từ đó huy động đóng góp quá sức dân hoặc làm phát sinh nợ đọng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tập huấn, giáo dục cộng đồng cho người dân nhằm chuyển đổi nhận thức, không trông chờ, ỷ lại, tích cực làm ăn, ổn định cuộc sống. Chú trọng đến các tiêu chí liên quan đến đời sống người dân, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng xã nông thôn mới, Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải gắn kết chặt với chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án hỗ trợ khác trên địa bàn xã.

**3.3.** Các chi bộ thôn thường xuyên rà soát những tiêu chí đã đạt, chưa đạt trên địa bàn, đồng thời lồng ghép nội dung thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào các buổi sinh hoạt chi bộ, xác định tiêu chí nào cần sự hỗ trợ của nhà nước, tiêu chí nào nhân dân đóng góp làm để người dân nắm rõ, thực hiện. Bám sát điều kiện thực tế ở địa phương, các chi bộ cần thiết ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, kịp thời nắm bắt, giải quyết vướng mắc ngay từ thôn, cụm dân cư; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, đảng viên có trách nhiệm, đảm nhận các phần việc xây dựng xã nông thôn mới, Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo phương châm "*cấp ủy viên bám thôn, đảng viên bám hộ dân*". Các chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thôn duy trì phong trào vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm hàng tuần, hàng tháng.

**3.4.** Chú trọng công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở, công chức phụ trách xây dựng nông thôn mới, hệ thống chính trị ở các thôn, Bôn; thường xuyên nắm bắt các nội dung về mục tiêu thực hiện và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông thôn mới. Tập trung tuyên truyền, thay đổi nhận thức trong nhân dân, đào tạo để người dân tiếp thu và ứng dụng được trình độ khoa học kỹ thuật mới, nhất là khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

**3.5.** UBND xã, Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của xã tập trung chỉ đạo:

- Triển khai thực hiện các tiêu chí về kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ phát triển liên doanh, liên kết trong sản xuất.

- Tập trung phát triển Cánh đồng Lớn đối với cây lúa. Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao. Nghiên cứu các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng.

- Nâng cao chất lượng trường, lớp trên địa bàn đảm bảo yêu cầu đạt chuẩn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với quy hoạch nông thôn mới; nâng cao năng lực và chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.

- Tăng cường hướng dẫn các thôn triển khai các nội dung gắn với trách nhiệm đảm bảo đạt các tiêu chí về nông thôn mới. Trong xây dựng cơ bản, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các thôn thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức có sự tham gia của cộng đồng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong việc xây dựng các công trình hạ tầng của thôn. Các khoản đóng góp của người dân phải trên nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận, công khai và minh bạch.

**3.6.** Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức tổ chức và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phát huy vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc huy động sức mạnh toàn dân đóng góp các nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

- Các đoàn thể cần phải có kế hoạch cụ thể nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của mình tích cực, tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xóa đói, giảm nghèo, thoát nghèo, chuyển giao mô hình, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ cây, con giống và đầu ra cho sản phẩm.

- Tăng cường đối thoại giữa đảng, chính quyền với nhân dân để đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, với nhân dân để nắm bắt tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

**3.7.** Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì phát động trong cơ quan, ban ngành, đoàn thể của xã và cán bộ công chức phong trào thi đua "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới*" và Cuộc vận động "*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững*". Đăng ký nhận và giúp đỡ các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hộ nghèo về thoát nghèo bền vững. Tập trung giúp đỡ hướng dẫn hộ nghèo về sinh kế, con cây giống, vay vốn phát triển sản xuất, vật tư sản xuất, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; công cụ sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản... Trước mắt tập trung ưu tiên giúp đỡ cho các hộ nghèo thoát nghèo và xóa nhà tạm, nhà dột nát.

**3.8.** Gắn trách nhiệm của các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách địa bàn chỉ đạo toàn diện và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới, Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của xã được phân công phụ trách.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

**1.** Cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt và lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

2. Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Định kỳ hàng tháng Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo kiểm tra, sơ kết và báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn toàn xã.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã; các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới*” và Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững*”.

4. Bộ phận tham mưu giúp việc của Đảng ủy theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tham mưu kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý.

5. Định kỳ 01 tháng/lần vào tuần thứ tư hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy dành thời lượng thích hợp để nghe Thường trực Ban quản lý chương trình MTQG xã báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để theo dõi, chỉ đạo. Văn phòng Đảng ủy theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động của các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách các thôn về trách nhiệm tham gia xây dựng xã nông thôn mới, Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và báo cáo tại các phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy.

6. Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND xã, cán bộ tham mưu điều phối Nông thôn mới giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xã theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được phổ biến đến các chi bộ.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy (*báo cáo*);
- Văn phòng Huyện ủy (*báo cáo*);
- Đ/c: Trần Đình Anh - UVBTV Huyện ủy,  
Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện (*báo cáo*);
- Đ/c: Nguyễn Ngọc Chất - HUV,  
Chủ tịch LĐLĐ huyện (*báo cáo*);
- HĐND, UBND, Mặt trận và các đoàn thể xã (*thực hiện*),
- Các TCCS Đảng trực thuộc (*thực hiện*),
- Các đ/c Đảng ủy viên (*thực hiện*),
- Lưu VP Đảng ủy.

**T/M ĐẢNG ỦY XÃ**

BÍ THƯ



**Võ Hoàng Lan**